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ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงถ่อน้อย  

สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2565 
วันที่ 14 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงถ่อน้อย                           

-------------------------------------------- 
ผู้มำประชุม 13 คน 

1. นายถาวร มีสัตย์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 1 
2. นายอดิพร รักษาศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 2 
3. นายปิยะวัช มีสัตย์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 3 
4. นายนิวัฒน์  ทากุ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 4 
5. นายไชยา  ลอยหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 5 
6. นายวัลลภ  คุณสัตย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 6 
7. นายพิพัฒน์  ศิริวรรณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 7 
8. นายสามารถ  สมานพงษ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 9 
9. นายบุญมา  มาลาอุตม์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 10 
10. นายประวิทย์ คุณวุฒิ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 11 
11. นายสมร  มูลเพ็ญ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 12 
12. น.ส.ยภุาพร สุขเกิด   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 13 
13. นายธนิต  เสียงใส  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

 

ผู้ไม่มำประชุม  1 คน 
1. นายธนดล  อินทะรังษี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 8 ลาเนื่องจาก

เดินทางไปต่างจังหวัดเพ่ือร่วมงานศพญาติเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 14 คน 
 1. นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 2. นายสมศักดิ์ สุนทรพินิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 3. นายณัฐพล ศิริคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 4. นายณัฐวุฒิ  สายสะอาด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 5. นางจริยา พรมหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 6. นายเชวงศักดิ์ พุทโธ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 7. นางวิไลวรรณ ลุนพรม นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 8. น.ส.ฐิติพร อุดมลาภ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 9. นางกีรติกุล ธรรมสาร พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานกิจการสภา 
 10. นายสฤษดิ์ ขุมทอง หัวหน้าส านักปลัด 
 11. นายยอดเพชร พรหมหล่อ ผู้อ านวยการกองช่าง 
 12. น.ส.อณัฐชาฎา บุดดีวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
 13. นายสมชาย ต้นเชื้อ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 14. นางสาวรุ่งรัตน์ สายสุด พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
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เริ่มประชุมเวลำ  09.00  น.   
 -เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายธนิต  เสียงใส ปลัดองค์การบริหาร                   

ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เรียนเชิญ                 
นายวัลลภ คุณสัตย์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย                   
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -วันนี้ถือว่าเป็นการประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2565 

คือวันที่  14 มกราคม 2565 ผู้ เข้าประชุมทุกท่านได้เข้าห้องประชุมครบ                   
องค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
และเข้าระเบียบวาระที่ 1 ดังนี้ 

  
ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่อง ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -วันนี้นายธนดล อินทะรังสี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล             

สร้างถ่อน้อย บ้านหนองไหล หมู่  8 ได้เดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือไป
ร่วมงานศพน้องชายและน้องสะใภ้ได้เสียชีวิตลงทั้ง 2 คน จากอุบัติเหตุจึงต้อง
เดินทางไปร่วมงานที่ และคาดว่าจะกลับมาไม่ทันจึงได้ลาในวันนี้ 

ที่ประชุม -รับทรำบ 
 

ระเบียบวำระท่ี 2   เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
   -รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565  
นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) - ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย  

สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ได้อ่านข้อความแล้ว มีข้อความ  
ผิดตก ครบถ้วนหรือไม่อย่างไร ก็ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบและแก้ไข
ต่อไป 

 -ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สร้างถ่อน้อย จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  -รับรองรำยงำนกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่  
6 มกรำคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ ำนวน 12 เสียง 
 

ระเบียบวำระท่ี 3  เรื่อง เพื่อทรำบ 
  3.1 เรื่องสืบเนื่องการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 
นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ได้แจ้งให้ที่ 

ประชุมทราบ เชิญครับ 
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นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ 
(นายก อบต.สร้างถ่อน้อย)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายดาบชัย 
พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย สืบเนื่อง
จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยหลายๆ หมู่บ้าน
ท่านได้แจ้งปัญหาชุมชนของตนเอง ปัญหาจ าเป็นที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน            
ส.อบต.นิวัฒน์ ทากุ เสนอเรื่องถนนเส้นทางไปโรงเรียน ให้ อบต.           
สร้างถ่อน้อยเข้าไปดูและ ซึ่งผมเองได้ให้ช่างไปส ารวจโดยเร่งด่วน เพ่ือหา
แนวทางการแก้ไข ซึ่งต้องงบจ านวน 120,000 บาท เป็นการแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น และเร่งด่วน การแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า หรือประปาที่
ทางสมาชิกสภา อบต.แจ้งมา ผมได้ให้ช่างด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน              
ให้แล้ว ก็คงเหลือที่ยังด าเนินการไม่เสร็จอีกไม่มาก ก็ก าลังด าเนินการแก้ไข
ให้แล้วเสร็จ นี้คือสิ่งที่ อบต.ได้ด าเนินการแก้ไขให้เป็นเบื้องต้น จึงขอเรียน
มาเพ่ือทราบครับ 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เพ่ิงเข้ามาใหม่ก็ยัง          

ไม่ทราบว่าสมาชิกสภา อบต.คนเดิม ได้มีการร้องขอให้ด าเนินการ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้านแล้วซึ่ง นายก อบต.ก็ได้ให้ช่าง
ไปด าเนินการส ารวจแล้ว ถ้าหากยังไม่ทราบก็ขอให้สอบถามกับทางนายก 
อบต.ได้  เพราะนายก อบต.มีข้อมูลของแต่ละหมู่บ้าน  หรือบางที
ผู้ใหญ่บ้านก็ได้แจ้งมาด้วย  

ที่ประชุม   รับทรำบ 
 
ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่อง เพื่อพิจำรณำ 
   4.1  การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยร่วมเป็น 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ในการประชุมวันนี้ เราจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการที่คัดเลือกจาก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย อยู่ด้วยกัน 3 คณะ ซึ่งคาดว่า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยทุกท่านคงได้เป็นกรรมการกัน
ครบทุกคนเพราะสมาชิกเราไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อน ซึ่งมีแค่ 13 คนคงจะได้รับการ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการทุกคน ซึ่งต้องสลับกันท าหน้าที่ คณะกรรมการชุดแรกคือ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ซึ่งต้องคัดเลือกจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย จ านวน 3 คน ก็ขอให้ท่านปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบ 
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นายธนิต เสียงใส 
(ปลัด อบต.สร้างถ่อน้อย)  -เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย คณะผู้บริหาร  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยทุกท่าน ในวาระนี้เราได้มีการ
ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเกี่ยวกับแผนอยู่ 2 คณะ คือ คณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ซึ่งรายละเอียด              
ก็จะอยู่ในการประชุมครั้งที่แล้วด้วย สาเหตุที่ได้มีการแต่งตั้ง คือมีท่านนายก อบต.
สร้างถ่อน้อย เป็นประธาน และสมาชิกก็ได้หมดวาระลง จึงได้มีการคัดเลือกใหม่              
ก็จะให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผน ซึ่งเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีผมเป็นประธาน ก็ขอเชิญนางจริยา พรมหล่อ นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ซึ่งจะรับผิดชอบงานนโยบายและแผน น าเรียนต่อที่ประชุมให้
ทราบต่อไป 

นางจริยา พรมหล่อ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) -เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย คณะผู้บริหาร 

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางจริยา พรมหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส าหรับการ
แต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จะมีด้วยกัน 3 คณะ 
ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ซ่ึงละคณะและอ านาจหน้าที่มีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2561 ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(๑)ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล         ประธานกรรมการ 
(๒) หัวหน้าส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน  กรรมการ 
(๓) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
จ านวนสามคน กรรมการ 
(๔) หัวหน้าส านักปลัด กรรมการและเลขานุการ 
(๕) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการตามข้อ(๓)ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและ

อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
มีหน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา

ที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด จัดท าร่างแผนการด าเนินงานและ
จัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 

ในคณะนี้จะไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมเป็น
คณะกรรมการ คณะต่อไปคือ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้มีค าสั่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ที่ 211/2563 ค าสั่งนี้ตั้งแต่คณะ
ผู้บริหารเมื่อคราวที่แล้ว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ก าหนดว่าค าสั่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
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พัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีวาระอยู่ที่ 4 ปี ก่อนหน้าที่ได้ลงค าสั่งในวันที่ 13 เมษายน 
2563 ก็จะบวกไปอีก 4 ปี ก็จะหมดวาระในปี 2567 แต่สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยได้หมดวาระลงก่อน ตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งในเดือนกันยายน ที่ผ่านมาเป็น
เหตุผลให้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
จ านวน 2 คณะกรรมการ คณะแรกคือ 
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานกรรมการ  
(๒) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน กรรมการ  
(๓) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ที่สภา

องค์การบริหารส่วนต าบล คัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ  
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 

กรรมการ  
(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ  
(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน

ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน กรรมการ  
(๗) ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล กรรมการและเลขานุการ 
(8) หัวหน้าส านักปลัด ผู้ช่วยเลขานุการ 

   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
(๑) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก  

(ก) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
อ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง  

(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ  

(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดย
ให้เน้นด าเนินการใน ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การ
แก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด  

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น  
(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ในการน าประเด็นข้างต้น

มาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึง สถานะทางการ
คลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการมาประกอบการพิจารณา
ด้วย 

(๒) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และ
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการด าเนินงาน  
(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตาม

ข้อ ๑๙ (๒)  
(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพ่ือช่วย

ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม 
วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล
ด้วย 

   2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการ เลือกกรรมการหนึ่ งคนท า หน้าที่ประธาน
คณะกรรมการ และกรรมการ อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของ
คณะกรรมการ *** กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่
ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้  

(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  

(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
ตามท่ีเห็นสมควร 

ขอกล่าวถึงรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น จะเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ ซึ่งการ
ด าเนินการจะต้องมีในแผนพัฒนามีกรอบระยะเวลา 5 ปี ปัจจุบันเราใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ตอนนี้เราอยู่ในปีงบประมาณ 
2565 แผนตัวนี้จะเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ ซึ่งเราได้จัดท า
งบประมาณไว้แล้วในประมาณเดือนสิงหาคม 2564 ได้จัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2565 ซึ่งอยู่ในมือของท่านสมาชิก คืองบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น คือ การประชาคมหมู่บ้าน
เพ่ือน าความต้องการของประชาชนมารวบรวมก าหนดแนวทางการพัฒนา
และจัดท างบประมาณ แผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ด าเนินการเสร็จแล้ว ซึ่ง
จะต้องมีการเดินหน้าต่อไป คือใช้แผนของปี 2566 แผนที่ก าหนดเป็นปีๆ 
คือ ปี 2561 2562 2563 2564 2565 ในการด าเนินการต้องใช้
แผนของปี 2566 ซึ่งต้องเดินหน้าต่อไป เนื่องจากปี 2565 ได้ตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว แผนเงินคือข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส่วนแผนงานคือแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็ขอ
อธิบายให้สมาชิกสภา อบต.และคณะผู้บริหารได้ทราบเบื้องต้น ขอบคุณ
ค่ะ 

(นายธนิต เสียงใส) 
ปลัด อบต.สร้างถ่อน้อย  -เรียนประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง

ระเบียบที่เก่ียวข้องแล้ว คือเราจะมีการคัดเลือกสมาชิกสภา อบต. จ านวน 
3 ท่าน เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย ด าเนินการคัดเลือก
สมาชิกสภา อบต.จ านวน 3 ท่านเพ่ือเป็นกรรมการโดยให้มีผู้เสนอ 1 ท่าน 
และผู้รับรอง 2 ท่าน ถ้าหากไม่มีผู้เสนออีกก็ถือว่าผู้นั้นได้รับการคัดเลือก  

(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย  -การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
จ านวน 3 ท่าน ถ้าดูจากจ านวนสมาชิกสภา อบต. ซึ่งมีจ านวน 13 คน 
วันนี้จะมีการคัดเลือกอยู่ 3 คณะ คงได้รับต าแหน่งกันทุกคน เพ่ือไม่ให้
เป็นการเสียเวลาก็ให้สมาชิกสภา อบต.เสนอชื่อ 1 คน และรับรอง 2 คน 
ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอชื่อ เชิญครับ 

(นายถาวร มีสัตย์) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1   -เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรต ิ
    ทุกท่าน กระผมนายถาวร มีสัตย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
    สร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 1 ขอเสนอ นายนิวัฒน์ ทากุ สมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
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(นายอดิพร รักษาศรี) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2   -เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 

นายอดิพร รักษาศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
หมู่ที่ 2 ขอรับรองครับ 

(นายสามารถ สมานพงษ์) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9   -เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
    นายสามารถ สมานพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    สร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 9 ขอรับรองครับ 
(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย  -เสนออีกครับ เชิญครับ 
 
(นายปิยะวัช มีสัตย์) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3   -เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย 

ปิยะวัช มีสัตย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ขอเสนอ นายสามารถ สมานพงษ์ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร      
ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ครับ 

(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย  -ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
 
(นายไชยา ลอยหา) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5   -เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 

นายไชยา ลอยหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่
ที่ 5 ขอรับรองครับ 

(นายประวิทย์ คุณวุฒิ) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11   -เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 

นายประวิทย์ คุณวุฒิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
หมู่ที่ 11 ขอรับรองครับ 

 
(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย  -เสนออีก 1 ท่านครับ เชิญครับ 
 
(นายนิวัฒน์ ทากุ) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4   -เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย 

นิวัฒน์ ทากุ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ขอเสนอ นายอดิพร รักษาศรี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร      
ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ครับ 

(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย  -ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
 



๙ 
 

(นางสาวยุภาพร สุขเกิด) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13   -เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน 

นางสาวยุภาพร สุข เกิด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนต าบล              
สร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 13 ขอรับรองค่ะ 

(นายปิยะวัช มีสัตย์) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3   -เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 

นาย ปิ ย ะ วั ช   มี สั ต ย์  ส ม าชิ ก สภ าอ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว นต า บล              
สร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 3 ขอรับรองครับ 

(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย  -มีท่านอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ถือว่า 3 ท่านได้รับการ

คัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
ให้เลขานุการสภา อบต.สร้างถ่อน้อย ทบทวนให้สมาชิกสภา อบต.ทราบ
อีกครั้งหนึ่ง 

(นายธนิต เสียงใส) 
เลขานุการสภา อบต.สร้างถ่อน้อย  -คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย              

ที่ได้รับการคัดเลือก มีจ านวน 3 ท่าน คือ 
1) นายนิวัฒน์ ทากุ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 
2) นายสามารถ สมานพงษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 
3) นายอดิพร รักษาศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 

เมื่อไม่มีผู้ ใดเสนอเพ่ิมอีกก็ถือว่าทั้ง 3 ท่านได้รับการคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
ล าดับต่อไปก็ขอให้ท่ านประธานสภา อบต.ด า เนินการคัด เลือก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่คัดเลือกจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีกจ านวน 3 ท่านต่อไป  ซึ่ง
คณะกรรมการชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น หลังจากที่โครงการได้ด าเนินการไปแล้วว่ามีความคุ้มค่า สม
ประโยชน์กับงบประมาณที่ด าเนินการหรือไม่ เรียนเชิญท่านประธาน
ด าเนินการต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

 
(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย  -ต่อไปก็จะเป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

สร้างถ่อน้อยจ านวน 3 ท่านเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิน่ ขอเชิญเสนอชื่อ และผู้รับรอง 2 คน เชิญครับ 

(นายอดิพร รักษาศรี) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2   -เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย 

อดิพร รักษาศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ขอเสนอ นายปิยะวัช มีสัตย์ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ครับ 

 



๑๐ 
 

(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย  -ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
 
(นายนิวัฒน์ ทากุ) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4   -เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 

นายนิวัฒน์ ทากุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 
4 ขอรับรองครับ 

(นายถาวร มีสัตย์) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1   -เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 

นายถาวร มีสัตย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 
1 ขอรับรองครับ 

(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย  -เสนออีกครับ เชิญครับ 
 
(นายประวิทย์  คุณวุฒิ) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11   -เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายประวิทย์ คุณวุฒิ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 ขอเสนอ นายบุญมา 
มาลาอุตม์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครับ 

(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย  -ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
 
(นายสามารถ สมานพงษ์) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9   -เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 

นายสามารถ สมานพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนต าบล         
สร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 9 ขอรับรองครับ 

(นางสาวยุภาพร สุขเกิด) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13   -เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน 

นางสาวยุภาพร สุข เกิด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนต าบล              
สร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 13 ขอรับรองค่ะ 

(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย  -เสนออีก 1 ท่านครับ เชิญครับ 
 
(นายบุญมา มาลาอุตม์) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10   -เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายบุญมา มาลาอุตม์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ขอเสนอ นายพิพัฒน์             
ศิริวรรณ สมาชิกสภา อบต.หมู่  7 เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครับ 

 



๑๑ 
 

(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย  -ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
 
(นายไชยา ลอยหา) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5   -เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 

นายไชยา ลอยหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย            
หมู่ที ่5 ขอรับรองครับ 

(นายปิยะวัช มีสัตย์) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3   -เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 

นายปิยะวัช  มีสัตย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
หมู่ที่ 3 ขอรับรองครับ 

(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย  -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีก็ถือว่า  

3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
สร้างถ่อน้อย เชิญท่านเลขานุการสภาทวนให้สมาชิกได้ทราบอีก 
ครั้งหนึ่ง 

(นายธนิต เสียงใส) 
เลขานุการสภา อบต.สร้างถ่อน้อย  -ขออนุญาตทวนมติที่ประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อ
น้อยซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็จะมีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และนายก อบต.
รายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อสภา อบต.มีความคิดเห็น
อย่างไรก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน าไปด าเนินการต่อไปและ
คณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือก มีจ านวน 3 ท่าน คือ 

1) นายปิยะวัช มีสัตย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
2) นายบุญมา มาลาอุตม์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 
3) นายพิพัฒน์ ศิริวรรณ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 

(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย  -ใกล้เที่ยงแล้วก็ขอให้สมาชิกสภา อบต.ได้พักรับประทานอาหาร 

กลางวันก่อนแล้วค่อยมาเริ่มประชุมกันในเวลา 13.00 น. ขอเชิญครับ 
 
เริ่มประชุมต่อ 13.00 น. 
(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย  -หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันแล้ว ตามท่ีสภาองค์การ 

บริหา รส่ วนต าบลสร้ า งถ่ อน้ อย  จะได้ มี การ พิจารณาคัด เลื อก
คณะกรรมการแปรญัตติ เนื่องจากมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 8 คือ นายธนดล อินทะรังสี ได้ลา ก็อยากให้ท่านได้มี
ส่วนร่วมในการคัดเลือก หรือได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการด้วย 



๑๒ 
 

เพราะสมาชิก อบต.มีเพียง 13 คน คงได้รับการคัดเลือกทั้งหมด ก็เลยจะ
ให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในสมัยการประชุมครั้งต่อไป ก็
จะมีการคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าแทน
วาระการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลาก็ขอเข้า
ระเบียบวาระ 4.2 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสร้างถ่อน้อยเป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ต าบลสร้างถ่อน้อย 

(นายธนิต  เสียงใส) 
ปลัด อบต.สร้างถ่อน้อย  -ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ 

หลักเกณฑ์ให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ ขอเชิญนายเชวงศักดิ์  พุทโธ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ               
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ให้ที่
ประชุมทราบต่อไป  

(นายเชวงศักดิ์ พุทโธ) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุข – เรียนประธานสภา  

รองประธานสภา เลขานุการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สร้างถ่อน้อยและคณะผู้บริหารทุกท่าน ขออนุญาตน าเรียนในประเด็น 
เรื่องการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ซึ่งจะ 
คัดเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยจ านวน 2 
คน ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 โดย
ประกาศใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 และตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ข้อ 12 
ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 

(1) ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. เป็นประธานกรรมการ  
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ  
(3) สมาชิกสภา อปท. ที่สภา อปท. มอบหมาย จ านวน 2 คน 

เป็นกรรมการ  
(4) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขใน

ท้องถิ่น ที่คัดเลือกกันเอง จ านวนไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการ  
(5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในท้องถิ่น ที่คัดเลือก

กันเอง จ านวน 2 คน เป็น กรรมการ  
(6) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน

คัดเลือกกันเอง จ านวนไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการ  
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(7) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียน อิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี) เป็นกรรมการ  

(8) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  

(9) ผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือ
ส่วนสาธารณสุขหรือที่ เรียกชื่ออ่ืนของ อปท. หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่
ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. มอบหมาย เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

(10) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลังที่
ผู้บริหารสูงสุดของ อปท.มอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 และให้คณะกรรมการกองทุนมีที่ปรึกษาเป็น สาธารณสุขอ าเภอ หัวหน้า
หน่วยบริการประจ าที ่จัดบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ และท้องถิ่นอ าเภอ 
ตามโครงสร้างของคณะกรรมการที่กระผมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จะมี
คณะกรรมการทั้งหมด จ านวน 17 ท่าน ซึ่งในส่วนของการคัดเลือกใน
วันนี้จะเป็นการคัดเลือกใน (3) คือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุน 

(นายณัฐวุฒิ  สายสะอาด) 
เลขานุการ นายก อบต.  -เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

กระผมขออนุญาตเสนอเพ่ิมเติมผู้อ านวยการกองสาธารณสุขที่ได้น าเรียนที่
ประชุมไปแล้ว คือจะน าเรียนคณะกรรมการในส่วนอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลว่ามีใครบ้าง 

  ในส่ วนของที่ปรึกษาก็จะมีสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวตะพาน และก็ท้องถิ่นอ าเภอหัวตะพาน เป็น
คณะกรรมการที่ปรึกษาโดยต าแหน่ง ในส่วนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสร้างถ่อน้อย ก็จะมีดังนี้ 

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เป็นประธาน
คณะกรรมการ  

2. ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น ก็จะมีกระผมนายณัฐวุฒิ สายสะอาด 
และนายวัลลภ คุณสัตย์ เป็นกรรมการ 

3. อีกสองท่านมาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สร้างถ่อน้อยที่จะมีการคัดเลือกในวันนี้ เป็นกรรมการ 

4. นายสมเกียรติ ธรรมสาร และนายประมวล ชูศรี เป็น
กรรมการ 

5. ในส่วนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ก็จะ
มีสองคน คือ นางเย็น หัตถดล และนางวิไล ภาคสุโพธิ์ 

6. ผู้แทนหมู่บ้าน จ านวน 5 คน ก็จะมีนายสุนทร สุขใจ ก านัน
ต าบลสร้างถ่อน้อย และนายณัฐพัฒน์ มีสัตย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และนาย
จ านงค์ ยวนใจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 นายตนุ สมนาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
และนายสาคร พุทธขิณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 เป็นกรรมการ 
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7. นายธนิต  เสียงใส ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

8. นายเชวงศักดิ์ พุทโธ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุข เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

9. นางสาวชุติกาญจน์ สายจันดา นักวิชาการเงินและบัญชี
ช านาญการ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอน าเรียนรายชื่อคณะกรรมการกองทุนในส่วนอ่ืนๆ ให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย -สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ก็คงทราบและเข้าใจที่

เลขานุการนายก และผู้อ านวยการกองสาธารณสุขได้ชี้แจงให้ทราบแล้ว 
ในส่วนของคณะกรรมการก็มีครบแล้วก็คงเหลือแต่ฝ่ายสภา 2 ท่าน เพ่ือ
เป็นการไม่เสียเวลาก็เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4.2 การคัดเลือกสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ต าบลสร้างถ่อน้อย จ านวน 
2 ท่าน ก็ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอชื่อ และผู้
รับรอง 2 คน ขอเชิญครับ 

(นายพิพัฒน์  ศิริวรรณ) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7  -เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยและสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยทุกท่าน ขอเสนอนายสมร มูลเพ็ญ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่  12 เป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพครับ 

(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย -ขอผู้รับรองสองท่านครับ 
 
(นายไชยา ลอยหา) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5   -เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 

นายไชยา ลอยหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย            
หมู่ที่ 5 ขอรับรองครับ 

(นายประวิทย์ คุณวุฒิ) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11   -เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 

นายประวิทย์ คุณวุฒิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
หมู่ที่ 11 ขอรับรองครับ 

(นายวัลลภ  คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย  -เสนออีก 1 คน เชิญครับ 
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(นายไชยา  ลอยหา) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5  -เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยและสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยทุกท่าน ขอเสนอนางสาวยุภาพร 
สุขเกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 13 เป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพครับ 

(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย -ขอผู้รับรองสองท่านครับ 
 

(นายพิพัฒน์  ศิริวรรณ) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7   -เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 

นายพิพัฒน์  ศิริวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย            
หมู่ที่ 7 ขอรับรองครับ 

(นายบุญมา มาลาอุตม์) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10   -เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 

นายบุญมา มาลาอุตม์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย            
หมู่ที่ 10 ขอรับรองครับ 

(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย -มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
    -ไม่มีผู้ใดเสนออีก ก็แสดงว่าผู้ถูกเสนอชื่อได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ต าบลสร้างถ่อน้อย ก็
คือ นายสมร มูลเพ็ญ และนางสาวยุภาพร สุขเกิด ต่อไปก็จะเป็นการ
คัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจง
ระเบียบกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 

(นางวิไลวรรณ ลุนพรม) 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ -เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลสร้างถ่อน้อยทุกท่าน ส าหรับวันนี้ดิฉันนางวิไลวรรณ ลุนพรม 
นักวิชาการศึกษาช านาญการเป็นตัวแทนจากกองการศึกษา ขออนุญาตน า
เรียนเกี่ยวกับคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารการศึกษา คราวที่แล้วก็จะมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 2 ท่านซึ่งท่านก็ได้หมดวาระไป จึง
ขอน าเรียนเกี่ยวกับแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังนี้ 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดท าและประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่มีห้วงระยะของแผนพัฒนาการศึกษา
เป็นตามห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น  เ พ่ือให้การจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  จึ งอาศั ยอ านาจตามข้อ  5  ของระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ 5 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงได้มีการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา และแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
โครงสร้ างของคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ก็จะ
ประกอบด้วย ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ คือ รพ.สต. 2 ท่าน คือ รพ.สต.สร้างถ่อใน และ รพ.สต.
นาคู ตัวแทนจากฝ่ายผู้บริหาร จะได้น าเรียนกับท่านนายกอีกครั้งหนึ่ง 
ตัวแทนของพนักงานส่วนต าบล ก็จะมีท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
และผู้อ านวยการกองการศึกษา และก็จะมีประธานสถานศึกษาจ านวน 6 
ท่าน ก็จะมีรายชื่ออยู่แล้วจาก ศพด. 6 แห่ง ที่เหลือก็จะเป็นตัวแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย จ านวน 2 
ท่าน ก็เลขขออนุญาตน าเรียนสภา อบต.ได้พิจารณาคัดเลือกจ านวน 2 
ท่านเพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ขอบคุณค่ะ 

(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย -ตามที่กองการศึกษาได้ชี้แจงไปแล้ว ทุกท่านก็คงทราบและเข้าใจเป็น

อย่างดี ก็มีสมาชิกสภา อบต.ของเรา 2  ท่านที่เป็นข้าราชการครู ซึ่งก็มี
ความเหมาะสมในการเป็นคณะกรรมการ  ต่อไปก็ขอให้เสนอชื่อบุคคลที่
จะร่วมเป็นกรรมการ และผู้รับรอง 2 คน เชิญครับ 

 
(นายปิยะวัช  มีสัตย์) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3  -เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยและสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยทุกท่าน ขอเสนออาจารย์นิวัฒน์          
ทากุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 4 เป็น
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย -ขอผู้รับรองสองท่านครับ 
 

 (นายอดิพร รักษาศรี) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2   -เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 

นายอดิพร รักษาศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย            
หมู่ที่ 2 ขอรับรองครับ 
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(นายพิพัฒน์  ศิริวรรณ) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7   -เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 

นายพิพัฒน์  ศิริวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย            
หมู่ที่ 7 ขอรับรองครับ 

(นายวัลลภ  คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย  -เสนอชื่ออีก 1 คนครับ 
 
(นายบุญมา  มาลาอุตม์) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10  -เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยและสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยทุกท่าน ขอเสนออาจารย์สามารถ 
สมานพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 9 
เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย -ขอผู้รับรองสองท่านครับ 
 
(นายถาวร  มีสัตย์) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1   -เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 

นายถาวร มีสัตย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย            
หมู่ที่ 1 ขอรับรองครับ 

 
(นางสาวยุภาพร สุขเกิด) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13   -เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน 

นางสาวยุภาพร สุข เกิด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนต าบล               
สร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 13 ขอรับรองค่ะ 

(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย -มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
    -ไม่มีผู้ใดเสนออีก ก็แสดงว่าผู้ถูกเสนอชื่อได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ 

จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ก็คือ นายนิวัฒน์ ทากุ และนายสามารถ 
สมานพงษ์ ต่อไปก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อื่นๆ ถ้ามี 
(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย  -มีท่านใดมีเรื่องจะปรึกษาในวาระนี้เชิญครับ 
(นายบุญมา มาลาอุตม์) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10  -เรียนประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลสร้างถ่อน้อย กระผมนายบุญมา มาลาอุตม์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 10 มีเรื่องจะหารือปรึกษาในวาระงานของบ้านใหม่
พัฒนา หมู่ 10 ผมได้ส่งหนังสือร้องทุกข์และเสนอความต้องการถึงผู้บริหารเมื่อ
วันที่ 13 มกราคม 2565 ดังนั้นจึงขอเรียนที่ประชุมอยากให้ที่ประชุมให้ความ
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เห็นชอบในข้อร้องขอที่ผมได้ส่งมา คือน้ าประปา บ้านใหม่พัฒนา ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของหมู่บ้าน คือน้ าประปาขาดแคลน มีบ่อสูบ 1 แห่ง ท าให้สูบน้ าไม่
ทัน อยากจะขยายบ่อสูบเพ่ือให้ชาวบ้านได้รับความสะดวก คือบ่อมีแล้วอยู่ที่วั ด
ตอนหลังมีประปาตัวใหม่ที่โรงเรียน ก็เลยตัดในวัดและใช้บ่อของโรงเรียนมาตลอด
แต่มาปีที่แล้วช่วงเดือนเมษายน น้ าไม่พอใช้เรื่อยมาจนถึงมกราคมของปีนี้ จึงขอ
ความอนุเคราะห์จากสภา อบต.สร้างถ่อน้อย ได้ด าเนินการแก้ไขตามความต้องการ
ของชาวบ้าน ขอบคุณครับ 

(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย -ขอเชิญท่านนายก อบต.สร้างถ่อน้อยครับ 
(นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ) 
นายก อบต.สร้างถ่อน้อย  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา ตลอดจน สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สืบเนื่องจากท่าน 
อบต.บุญมา มาปรึกษาหารือเกี่ยวกับน้ าประปาของหมู่บ้าน ซึ่งในช่วงเดือน
เมษายนของทุกปี ก็จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ าไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่บ้านใหม่
พัฒนา ทุกหมู่บ้านก็มีปัญหาด้วยกันทั้งหมด บ้านใหม่พัฒนามีบ่อเดิมอยู่แล้ว ซึ่งผม
ได้คุยกับช่างแล้ว ผมจะให้ช่างประมาณการ และรีบด าเนินการแก้ไขให้อย่าง
เร่งด่วน ซึ่งก็ต้องดูงบประมาณด้วย แต่เมื่อมีบ่อเดิมอยู่แล้วก็น่าจะใช้งบประมาณไม่
มาก ซึ่งในปัจจุบันนี้พ่อแม่พ่ีน้องของต าบลเราก็มีการขยายเขตประปาไปตามไร่
ตามสวนที่ออกไปนอกหมู่บ้าน ซึ่งก็ใช้ประปาหมู่บ้านซึ่งน้ าก็มีไม่เพียงพอ แล้วยัง
เอาไปใช้ในการเกษตรอีก จึงท าให้บางครั้งน้ าประปาก็ไม่เพียงพอ ซึ่งผมก็จะ
ด าเนินการแก้ไขปัญหานี้ให้ ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ ได้แจ้งปัญหาความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องเข้ามา ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหารที่จะด าเนินการแก้ไข 
ขอบคุณครับ 

(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย -มีท่านใดจะเสนอหรือปรึกษาหารือในวาระอ่ืนๆ อีกหรือไม่ หรือมีปัญหา 

ในหมู่บ้านเชิญครับ 
(นายพิพัฒน์ ศิริวรรณ) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา ตลอดจน สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมอยากเรียน
ปรึกษาหารือเก่ียวกับการตั้งกลุ่มไลน์เพ่ือประสานงาน ซึ่งการมาส่งหนังสือก็ต้องใช้
เวลาในการเดินทาง หากเราตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นก็จะสามารถประสานงานได้ง่าย ได้ส่ง
ภาพถ่ายเกี่ยวกับน้ าประปา ไฟฟ้า และก็สามารถให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหา
และแผนงานของช่างต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ จึงขอให้สภา อบต.ได้พิจารณา
ว่าเหมาะสมหรือไม่ หรือจะเป็นการเพิ่มงานให้ช่างหรือไม่ ขอบคุณครับ 

(นายธนิต  เสียงใส) 
ปลัด อบต.สร้างถ่อน้อย  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา ตลอดจน สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ ส.อบต.หมู่ 7 ได้มีการ
หารือเกี่ยวกับการประสานงานต่างๆ ซึ่งก็มีไลน์กลุ่มของสมาชิกอยู่แล้ว ซึ่งท่าน
ประธานสภา ก็ได้เคยแจ้งให้สมาชิกส่งข้อความหรือรูปภาพด้วยความสุภาพ            
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ในความคิดเห็นของผมการตั้งกลุ่มไลน์ของสมาชิกสภา อบต.ก็เป็นการดีอยู่แล้ว ก็
เพ่ิม ผอ.กองช่าง และช่างเข้ามาอยู่ในกลุ่มด้วย หรือจะตั้งกลุ่มขึ้นมาอีกโดยเฉพาะ
ก็จะลองปรึกษาหารือกันก่อน ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารก็ง่ายขึ้น
แล้วจะลองปรึกษากองช่างดูอีกที 

(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย -เชิญท่านนายกครับ 
(นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ) 
นายก อบต.สร้างถ่อน้อย  -ในส่วนนี้ผมเห็นด้วย อย่างน้อยเทคโนโลยี กลุ่มไลน์ ก็จะท าให้สามารถ

แก้ไขปัญหาเร่งด่วนในกลุ่มก็จะมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เอาไว้ให้สมาชิกแจ้งใน
กรณีเร่งด่วน โทรศัพท์ก็ไม่เหมือนการส่งเข้ามาทางไลน์ก็จะมีรูปภาพท าให้มี
หลักฐาน ซึ่งจะมีวันเวลาด้วยซึ่งจะเป็นหลักฐานในการแก้ไขปัญหาด้วย จะให้กอง
ช่างรับผิดชอบด าเนินการ เอาไว้แจ้งปัญหาเร่งด่วน เช่น ปัญหาน้ า ไฟฟ้า กรณี
ไฟฟ้าดับยังรอได้ แต่ปัญหาน้ านี้รอไม่ได้ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งก็จะเข้าหน้าแล้ง
ก็จะเกิดปัญหาทุกปี อย่างเช่นบ้านนาคู โนนแคน หรือหมู่บ้านอ่ืนๆ ก็จะแทบทุก
หมู่บ้าน และขอแจ้งให้สมาชิก อบต.ทราบว่า ขณะนี้รถบรรทุกน้ าก็ได้ซ่อมและ
เตรียมการให้การแก้ไขปัญหาช่วงหน้าแล้ง  เพ่ือให้สะดวกในการท างานของ
เจ้าหน้าที่ หลังจากนี้ก็จะใช้งานบริการประชาชนของเราได้อย่างเต็มที่ ถือว่าเป็น
เรื่องท่ีดีเกี่ยวกับการตั้งกลุ่มไลน์ผมเห็นด้วยกับแนวคิดนี้ และขอชื่นชมครับ 

(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย -มีท่านใดจะเสนออีก 
 
(นายปิยะวัช มีสัตย์) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา ตลอดจน สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมได้ท าหนังสือ
แจ้งมายังกองช่างเกี่ยวกับถนนช่วงปี 2563 ถึง 2564 คือบ้านสร้างถ่อใน หมู่ 
3,13 ได้ท าถนนขึ้นมาใหม่ถนนจากห้วยวังเวินแจ้งซ่อมมาถึงกองช่าง แต่ทางกอง
ช่างว่าถนนเส้นนี้ยังอยู่ในช่วงรับประกันงานจะแจ้งให้ผู้รับจ้างมาด าเนินการซ่อม 
ซึ่งผมมีความกังวลว่าถ้านานไปกลัวจะหมดระยะเวลารับประกัน แต่ก่อนรถใหญ่
สามารถสัญจรไปมาได้ แต่ตอนนี้แม้แต่รถพ่วงข้างยังสัญจรไปมาล าบาก เข้าได้แต่
รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน ขอบคุณครับ 

(นายธนิต เสียงใส) 
ปลัด อบต.สร้างถ่อน้อย  -ตามที่ท่านสมาชิก อบต.แจ้งเข้ามา ผมจะได้ก าชับช่างอีกที  โดยระเบียบ

แล้วการประกันงานก็จะอยู่ในช่วงระยะเวลา 1 ปี หรือ 2 ปี และก่อนที่จะคืนเงิน
ประกันก็จะมีการตรวจสอบและซ่อมให้อยู่ในสภาพดีก่อนคืนหลักประกัน 

 
(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย -มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
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(นายสมร มูลเพ็ญ) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร

ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เนื่องจากระบบสูบน้ าโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 12 ในกลุ่มของตัว
กระผมเองและสมาชิกในกลุ่มปรากฏว่าซัมเมริสไม่ท างานประมาณอาทิตย์กว่าๆ 
และได้ท าหนังสือเข้ามาแล้ว แต่ทางช่างก็ยังเงียบๆ อยู่ ตามที่ได้ประสานงานมาก็
บอกว่าจะเข้าไปดูและยกซัมเมริสขึ้นมาดูว่าจะซ่อมได้หรือไม่ และมีงบประมาณ
ของ อบต.สร้างถ่อน้อยตั้งไว้อยู่ประมาณ 40,000 บาท ก็ขอรบกวนท่านนายก 
อบต.ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย -ถ้าได้แจ้งมาแล้ว ถ้านานก็ให้สมาชิก อบต.โทรถามประสานงานช่างดูก่อน  

เพราะว่าช่วงนี้ ช่างก็งานเยอะมากซึ่งผมได้เข้ามาคุยกับช่างแล้วก็เห็นว่าก าลังท า
ประมาณการซ่อมแซมเพ่ือเสนอนายกอยู่ ถ้ามันหลายวันก็ให้โทรถามกันดูต้องรอ
ด้วยเพราะงานเดี๋ยวนี้ต้องส ารวจพ้ืนที่และประมาณราคาเสนอนายกเพ่ือซ่อมแก้ไข
ปัญหา มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  

(นายสมร มูลเพ็ญ) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร

ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ขออนุญาตอีกครั้ง เรื่องน้ าเป็นเรื่องที่ส าคัญตามที่ในหลวงของเรา รัชกาลที่ 9 ได้
ทรงด าริไว้ว่า น้ าคือชีวิต ดังนั้นแล้วในส่วนของประชาคมท าแผนก็อยากฝากทาง
สมาชิก อบต.ได้เพ่ิมเกี่ยวกับการจัดท าประปาขนาดใหญ่ เพ่ือทางคณะผู้บริหารจะ
ได้ของบประมาณสนับสนุน ซึ่งถ้าเรามีแผนแล้ว ทางคณะผู้บริหารก็จะได้ส่ง
โครงการไปขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง หรือจังหวัด ก็ขอให้เป็นขนาดใหญ่
จริงๆ เพราะปัญหาแต่ละหมู่บ้านไม่เหมือนกันบางหมู่บ้านน้ าประปาไม่พอใช้ บาง
หมู่บ้านก็กร่อย หรือเค็ม ถ้าสามารถสูบจากล าเซบายได้ก็จะดี ตัวนี้ก็อยากฝาก
สมาชิก อบต.เราด้วย ขอบคุณครับ 

(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย -จริงๆ แล้วน้ าเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพราะในการด ารงชีวิตตั้งแต่ตื่นเช้าถึงเข้า

นอนต้องใช้น้ า จึงขอปรึกษาท่านนายก ถ้าเป็นไปได้สูบน้ าประปาจากล าเซบายต่อ
ท่อไปตามข้างทางกระจายไปทุกหมู่บ้าน จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ เหมือนอ านาจ
เขาสูบจากล าเซบาย ถ้าไม่แก้ปัญหาแบบนี้ หากเราจะมาใช้น้ าจากบ่อบาดาลไม่วัน
ใดก็วันหนึ่ง บ่อไม่พังก็ต้องยุบก็จะเจอปัญหาตลอด ถ้าเรามีแผนใหญ่ๆ ไว้ ถ้าต่อน้ า
จากล าเซบายกระจายไปทุกหมู่บ้านก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าได้ ก็ฝากถึง
ท่านนายก คณะผู้บริหารได้พิจารณา ถ้ามีน้ าจะท าอะไรก็ได้จะปลูกผัก ปลูกพริกท า
สวนครัวถ้าไม่มีน้ าก็จะล าบาก รัฐบาลไหนมาก็บอกแต่ว่าให้ท าเศรษฐกิจพอเพียง 
พอเพียงอย่างไร บางทีคนที่อยู่นาจะหาน้ าให้ไก่กินก็ไม่มี ปลูกพริกก็ปลูกได้แต่หน้า
ฝน พอหน้าแล้งก็ปล่อยให้ตายเพราะไม่มีน้ า ปีหลังก็ปลูกใหม่ก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ 
ถ้ามีน้ าก็จะสามารถปลูกพืชผักสวนครัวตามหัวไร่ปลายนาเอาไว้ส าหรับกินก็คง
เพียงพอก็แก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ก็ฝากถึงผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้ช่วยกัน 
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ท าไมถึงให้ช่วยกัน ก็เพราะว่า อบต.จะอยู่ได้ก็ต้องร่วมมือกันหลายๆ อย่าง ร่วมมือ
กันหลายๆ ดี เพราะมีความรู้ได้เรียนหนังสือมาจนได้รับราชการได้รับเงินเดือน
เลื่อนขั้นแต่ละปีละเดือนดังนั้นก็ขอให้ช่วยกันคิดว่าต าบลสร้างถ่อน้อยจะดีจะเจริญ
มีแนวคิดดีๆ ก็ให้เสนอผู้บริหาร แต่ละคนก็มีความคิดคนละแบบ บางคนก็ดีๆ คน
ละแบบดีไม่เท่ากัน เรียนมาไม่เท่ากันก็ให้น าความรู้มารวมกัน เสวนาให้เกิด
ความคิดดีๆ ขึ้นให้มันหลายๆ ดี ก็จะเป็นดีมาก ก็ฝากไว้กับทุกท่านทุกคน รวมทั้ง
สมาชิกสภา อบต.ด้วยให้ร่วมกันคิดร่วมกันท าให้ต าบลสร้างถ่อน้อยของเราพัฒนา
ไปในทางท่ีดีต่อไป มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม ่

(นายปิยะวัช มีสัตย์) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร 

ตลอดจน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมมีเรื่องขอเสนอเรื่องน้ าประปาจะไปใช้มั่วๆ จากประสบการณ์ของหมู่บ้าน           
สร้างถ่อใน หมู่ 3 ถ้าส ารวจดูว่าน้ าประปาบ้านไหนพอเพียงที่สุด ก็คือบ้าน              
สร้างถ่อใน หมู่ 3 ไหลแรงที่สุด แต่มีปัญหาตรงที่ว่าแต่ละหมู่บ้าน มีผู้จัดเก็บ ผู้ดูแล 
เขาเจอปัญหาว่า บางคนเอาไปรดปาล์มร้อยกว่าต้น แต่ค่าน้ า 20 บาท รดอยู่
ตลอดปี เขาก็แจ้งมาหาช่างๆ ก็ไปตรวจสอบก็บอกว่าปกติดี บางครัวเรือนอยู่กัน
ประมาณ 5 คน ค่าน้ าก็ 20 บาท ซึ่งบ้านผมอยู่กัน 4 -5 คนค่าน้ าประมาณร้อย
กว่าบาท คนดูแลก็แจ้งช่างมาช่างไปดูก็ไม่พบความผิดปกติ บางคนก็เอาไปรดหญ้า 
ซึ่งน้ าประปาเป็นน้ าส าหรับใช้อุปโภค บริโภคไม่ใช่ใช้ส าหรับท าการเกษตร แต่ละ
หมู่บ้านก็ควรจะมีการตั้งกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้น้ า แต่ว่าการลักลอบใช้น้ านี้ถือ
ว่าเยอะก็อยากให้กองช่างได้ตรวจสอบ และก าชับผู้ดูแลให้ตรวจสอบและแจ้งช่าง
ออกไปตรวจสอบครับ ขอบคุณครับ 

(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย -ก็ฝากไปยังท่านปลัด อบต.สร้างถ่อน้อย อยากให้ก าชับผู้จัดเก็บ ผู้จด

มิเตอร์ ผู้ดูแลให้เขาตรวจสอบ ซึ่งปัญหานี้ยังแก้ไขไม่ได้สักที ถ้าหากครัวเรือนไหนที่
มิเตอร์ไม่ขึ้นก็ให้ช่างออกไปตรวจสอบว่ามันเกิดจากอะไร มิเตอร์ตาย หรือค านวณ
เอาเลยโดยไม่ได้ดูมิเตอร์ หรือผู้ดูแลเป็นพี่น้องกันหรือเปล่า ใช้น้ าเยอะแต่มิเตอร์ไม่
ขึ้น คนในชุมชนเขาจะรู้จักกันดี บางทีคนใช้น้ าเยอะๆ แต่เสียค่าน้ าน้อย ท าการ
บริหารจัดการประปาขาดทุนอยู่ตลอด ก็ให้ก าชับผู้จดมิเตอร์อยู่เรื่อยๆ ก็ต้องดูด้วย
เวลาเขาเอาเลขมิเตอร์มาส่งก็ให้ตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยบางทีหมู่บ้านใหญ่ๆ แต่เก็บค่า
น้ าได้น้อย ก็จะท าให้ อบต.เราขาดทุน เก็บค่าน้ าได้น้อยแต่ค่าไฟฟ้ามาก ดังนั้นก็
ฝากไว้กับท่านปลัดช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วย มีท่านอื่นจะเสนออีกหรือไม่ 

(นางจริยา พรมหล่อ) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ -เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะ

ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยดิฉันนางจริยา 
พรมหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ขออนุญาตที่จะซักซ้อมความ
เข้าใจฉบับย่อแผนงบประมาณไปสู่การปฏิบัติ ในรอบแผน 1 ปี หรือแผน 5 ปี 
ส าหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานหลักๆ มีอยู่ 3 อย่าง คือ การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  2. การจัดท างบประมาณ การจัดท าแผนงบประมาณก็จะ
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น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ 3. คือการน า
นโยบายของนายก กระทรวงมหาดไทยมาสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ต าบลสร้างถ่อน้อย 
ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจเป็นเรื่องใหม่ส าหรับสมาชิก อบต. แต่
ส าหรับบางท่านก็จะเข้าใจ ในระเบียบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ หากท่านสมาชิกสภา อบต.ท่านใดยังไม่เข้าใจก็
สามารถสอบถามได้ที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ทุกเวลา หรือหมายเลข
โทรศัพท์ 0862445107 สามารถให้ค าปรึกษาข้อระเบียบเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ ซึ่งสมาชิก อบต.แต่ละหมู่บ้านก็ต้องไปดู
ว่าแต่ละหมู่บ้านของท่านมีโครงการอะไรบ้าง ซึ่งงานวิเคราะห์นโยบายและแผนก็ได้
มอบให้สมาชิก อบต.ไปบ้างแล้ว เรามียุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่ 6 ด้าน  

   1. ด้านการศึกษา ส่วนนี้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เป็นผู้รับผิดชอบ 

   2. ด้านสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อมเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

   3. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค เป็นด้านที่ใกล้ตัว
ของสมาชิกสภา อบต.มากที่สุด เพราะเป็นโครงการด้านการพัฒนาต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นถนนหนทาง ขุดลอก น้ าประปา ไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตาม พรบ.
จัดตั้ง ก็คือ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 67,68 และพระราชบัญญัติ
กระจายอ านาจ ซึ่งเราจะด าเนินการได้ก็ต้องอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ ซึ่งในด้านนี้จะ
เป็นกองช่างเป็นผู้รับผิดชอบ 

   4. ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านเศรษฐกิจจะเป็นงานเกี่ยวกับ
พัฒนาชุมชน ด้านสังคม ยาเสพติดจะเป็นการงานของป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

   5. ด้านสิ่งแวดล้อม จะเกี่ยวกับป่า การรักษาสิ่งแวดล้อม การ
บริหารจัดการขยะ ก็จะเป็นส านักปลัด และกองสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบ 

   6. ด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก็จะเป็นการบริหารงานต่างๆ  
 ในการจัดท ายุทธศาสตร์ต่างๆ ก็จะมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และได้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน ซึ่งเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ ซึ่งอยู่ในมือของท่านได้จัดท า
ฉบับย่อ ซึ่งได้รวบรวมมาเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งโครงการต่างๆ ได้ผ่าน
การประชาคมหมู่บ้าน ผ่านการจัดท าแผน ผ่านขบวนการต่างๆ ตั้งแต่ประชาคม
หมู่บ้าน คณะกรรมการจัดท าแผน คณะกรรมการพัฒนา และประชุมคณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้จัดล าดับความส าคัญตามความต้องการ
ของประชาชน ล าดับต้นๆ ที่ชาวบ้านได้ยกมือและหยิบยกมาจัดท างบประมาณในปี
ถัดไป ถ้าในหมู่บ้านของท่านยังมีปัญหาที่เป็นความต้องการ ท่านก็ต้องน าเสนอที่
ประชุมประชาคมหมู่บ้านในคราวถัดไป แต่โครงการที่มีอยู่ก็จะยังอยู่ในแผนพัฒนา
ต่อไป ส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ซึ่งในการประชุมในคราวที่แล้ว
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ได้มอบเป็นแผ่นพับ ซึ่งได้น าเอาเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ในส่วนอ่ืนๆ ไม่ได้
น ามาย่อไว้ในแผ่นพับ ก็อยากให้ท่านได้ท าความเข้าใจ หากโครงการอ่ืนๆ ท่าน
สงสัยประการใดก็สามารถสอบถามได้ที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2566-2570 ได้จัดท าเรียบร้อยแล้ว หรือมี
โครงการไหนที่ต้องการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการประชุมเป็นฉบับ
เพ่ิมเติม แต่การเพ่ิมเติมไม่ใช่ว่าจะน ามาแทรกในแผนได้เลยโครงการที่มีอยู่ก็จะ
ยังคงอยู่เหมือนเดิม หรือว่ามีโครงการใดที่จ าเป็นเร่งด่วน ก็ต้องผ่านการประชุม
ประชาคมให้ชาวบ้านได้รับรู้และยินยอมด้วย เรื่องแผนถ้าจะด าเนินการก็จะอยู่
ในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน หลังจากนั้นห้วงเดือนมิถุนายน –สิงหาคม ก็จะ
เป็นการจัดท างบประมาณ ปลายปีงบประมาณ ตุลาคม – ธันวาคม ก็จะเป็นห้วง
ของการติดตามและประเมินผลแผน ก็ขอน าเรียนให้สมาชิกสภา อบต.ได้รับทราบ
เบื้องต้นแค่นี้ก่อนค่ะ ขอบคุณค่ะ 

(นายวัลลภ คุณสัตย์) 
ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย -ขั้นตอนแรกก็คือการจัดท าแผน ต่อมาก็จะเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี ข้อบัญญัติคือพร้อมแล้วที่จะด าเนินการก็ขอให้สมาชิก อบต.ได้
ตรวจสอบว่าสมัยที่แล้วปี 2565 บ้านตัวเองได้โครงสร้างพ้ืนฐานอะไร ซึ่งชาวบ้าน
จะสนใจว่าปีนี้จะได้ถนนเส้นไหนบ้าง ซึ่งก็คงอีกไม่นานจะได้ด าเนินการหลังจาก
นายก ได้ด าเนินการซ่อมแซมแล้ว ก็ขอให้สมาชิก อบต.ได้ศึกษาดูว่ามีโครงการ
อะไรบ้าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จะมีเม็ดเงินพร้อมที่จะ
ด าเนินการ ซึ่งผ่านขั้นตอนการจัดท าแผนมาเรียบร้อยแล้ว ให้ท าความเข้าใจซึ่งใน
ข้อบัญญัติจะมีข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับที่มาของเงิน การน าเงินไปใช้อะไรบ้าง  มี
ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ซึ่งเวลาก็บ่ายสามโมงกว่าแล้ว มีท่านใดจะเสนออีก
หรือไม่ ถ้าไม่มีผมก็ขอฝากว่า ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันเสนอแนวคิดดีๆ หรือท่านใด
มีแนวคิดดีๆ ก็น ามาเสนอมาพูดคุยกันเพ่ือท าให้ต าบลสร้างถ่อน้อยของเรามีความ
เจริญ ไม่ให้ล้าหลังสมกับท่ีได้รับการเลือกตั้งมาเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสร้างถ่อน้อย ผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลำ 15.30 น. 
 
 

(ลงชื่อ)        ธนิต เสียงใส        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายธนิต  เสียงใส) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 
 

(ลงชื่อ)     วลัลภ คุณสัตย์       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายวัลลภ  คุณสัตย์) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 
 



๒๔ 
 

 
 

           (ลงชื่อ)  อดิพร รักษาศรี  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายอดิพร  รักษาศรี) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 2 
 

(ลงชื่อ)  ถาวร มีสัตย์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายถาวร    มีสัตย์) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 1 
 

(ลงชื่อ) ไชยา  ลอยหา เลขานุการคณะกรรมการตรวจ 
(นายไชยา  ลอยหา)  รายงานการประชุม 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 


